



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๘๑ ต่อ ๑๒๖๖

ที่ มท.๐๘๐๑.๑/๕๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยเชิญผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติ นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอเรียนเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรม ดิวารี จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และขอความร่วมมือสำนัก/กอง จัดส่งประเด็น/ข้อมูล สำหรับบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบโดยเอกสาร ให้สำนักงานเลขาธิการกรม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dla0801.1@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมฯ และขอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง นำเรียนข้อมูลดังกล่าวให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบในกลุ่มภารกิจ สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อสั่งการและติดตามเร่งรัดในที่ประชุมต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชำนาญ มีชา)

เลขาธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น





กำหนดการประชุม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ โรงแรมดีวารี่ จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อเสนอของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อเสนอของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อหารือของท้องถิ่นจังหวัด

หมายเหตุ : ๑) การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

๒) การจัดประชุมดังกล่าวจะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

๓) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบสรุปประเด็น/ข้อมูลสำหรับนำเรื่องบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ โรงแรม ดิวารี่ จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประเด็นเรื่อง	รายละเอียด
	ความเป็นมา
	ผลการดำเนินงาน
	แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ เวลา น.

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ : จัดส่งประเด็น/ข้อมูลฯ ให้สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ในรูปแบบไฟล์เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dla0801.1@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดคระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าไม่มี ความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมฯ